

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ยินดีรับฟังความเห็นและคำแนะนำของภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า "จากกรณีที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้แนะนำแนวทางให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งพิจารณาคำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอชไอวี และยารักษาไวรัสตับอักเสบบี ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี ตลอดจนแนะนำการแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเรียนขอจำกัดการพิจารณาคำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรว่า เนื่องจากที่ผ่านมาจำนวนบุคลากรในการทำหน้าที่พิจารณาคำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอกับปริมาณคำขอรับสิทธิบัตรและคำคัดค้านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพิจารณาคำคัดค้านต้องพิจารณาข้อกฎหมายและข้อมูลเอกสารทั้งในส่วนของผู้คัดค้านและผู้ขอรับสิทธิบัตรอย่างรอบคอบ โดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาเภสัชภัณฑ์ และมีประสบการณ์ในการพิจารณาคำขอสิทธิบัตรไม่ต่ำกว่า 4 ปี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

จากข้อจำกัดดังกล่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญา มิได้นิ่งนอนใจในข้อกังวลของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ในการเร่งพิจารณาคำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรแต่ประการใด โดยหลังจากที่รัฐบาลได้เพิ่มอัตรากำลังผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับการบรรจุล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน 2561 กรมฯ ได้เร่งพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรตลอดจนคำคัดค้านให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นตามลำดับ

สำหรับคำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ดังกล่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตระหนักถึงข้อกังวลดังกล่าว โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ขอมา พร้อมทั้งยินดีรับข้อมูลเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้ยื่นหลังประกาศโฆษณาประกอบการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์โดยมีหนังสือแจ้งข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับยาต้านไวรัสเอชไอวี และยา Tenofovir Alafenamide Fumarate (TAF) ตามเลขประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรระหว่างประเทศที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์มีหนังสือสอบถามทุกครั้ง และขอเรียนว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังได้จัดให้มีระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (<http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php>) เช่น ประกาศโฆษณาคำขอสิทธิบัตร และข้อถ้อยสิทธิ เป็นต้น นายทศพล กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้รับคำแนะนำจากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ที่ต้องการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา แก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลสิทธิบัตร กรมฯ จึงขอแจ้งด้วยว่า ในปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ (Search Patent System) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตร เช่น

การแยกรหัสหมวดยาและเวชภัณฑ์ (รหัส A61K) และข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliography) เกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นของคำขอรับสิทธิบัตรแล้ว นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมฯ ยังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรฯ ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ข้อถ้อยสิทธิ และรูปเขียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ นักวิจัยและผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลคำขอสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดได้สะดวกยิ่งขึ้น

เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งมั่นพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่งเสริมการใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพื่อให้ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานและผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้สนใจทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
